




# เป้าหมายการพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ดในระยะ 20 ปี

2566  
-  
2585



" ร้อยเอ็ดเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง  
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์  
สังคมมีสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "



 043 519 164

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
ถ.เทวภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

[www.roiet.go.th](http://www.roiet.go.th)



## สารบัญ

๑. สถานการณ์การพัฒนาของจังหวัดโดยสรุป	๑
๒. ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา	๔
๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด	๕
๔. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๕)	๗
๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ ๒๐ ปี และถ่ายทอดในแต่ละช่วงระยะเวลา ๕ ปี	๗
๖. แผนการดำเนินงานที่สำคัญ/แผนที่นำทาง (Roadmap)	๘
๗. ภาคผนวก	

## เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดยี่สิบปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕)

### ๑. สถานการณ์การพัฒนาของจังหวัด

#### ๑.๑ ผลการดำเนินงานพัฒนาที่ผ่านมา

##### ๑.๑.๑ จุดเน้นการพัฒนาที่ผ่านมา

จังหวัดร้อยเอ็ด มีทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ทั้งภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงอารยธรรมอีสานใต้ นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ และการค้าการลงทุนธุรกิจแห่งอนาคต มีการส่งเสริมพื้นที่พัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดต่อเนื่อง ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเดินทางเข้าถึงพื้นที่จังหวัดสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางรางที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด บนฐานความยั่งยืนในทุกมิติ และมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูง จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่า “เมืองเกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ สุขภาพดี สังคมมีสุข” ซึ่งมีจุดเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการดูแลผู้ด้อยโอกาส นำไปสู่การเป็นเมืองสุขภาพ และสังคมที่ดี ประชาชนมีความสุข” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ โอกาส ปัจจัยสนับสนุนที่เป็นแรงผลักดัน บริบทและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก ข้อจำกัด และประเด็นท้าทายนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า ไว้ว่า **“ร้อยเอ็ดเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมมีสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน”**

**๑.๑.๒ ผลการดำเนินงานพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ** นำเสนอผลการพัฒนาตามจุดเน้นที่มีความก้าวหน้าหรือบรรลุผลแล้วอย่างเด่นชัด สามารถเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาสู่อนาคตได้ เช่น

การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมามีวิสัยทัศน์และจุดเน้นดังกล่าว เกิดผลสำเร็จที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรม สังเกตได้จากการเติบโตของการลงทุนและมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ ของภาค คิดเป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ และอันดับ ๗ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสัดส่วนภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๓ สาขาที่มีสัดส่วนมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ๑. ขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์ ๒. การศึกษา และ ๓. การเงิน ประกันภัย ในขณะที่ภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงในด้านอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยสาขาที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ๑. อาหารและเครื่องดื่ม ๒. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ ๓. การผลิตสิ่งทอ

##### ๑.๑.๓ ผลการดำเนินงานพัฒนาที่จำเป็นต้องผลักดันต่อไป

การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมามีวิสัยทัศน์และจุดเน้นดังกล่าว ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรเทาลง ได้แก่

๑) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ และปัญหาน้ำท่วม - ภัยแล้ง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยเน้นการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ (ภัยแล้ง) ซึ่งในปี ๒๕๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทำการเกษตร

จำนวน ๓,๗๐๒,๓๕๔ ไร่ มีพื้นที่ชลประทาน ร้อยละ ๑๗.๑๒ ของพื้นที่ทำการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่รองรับผ่านจากต้นน้ำไปลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม นอกจากนี้ลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของจังหวัดดังกล่าวแล้ว ยังมีสาเหตุสำคัญอีกหลายประการที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดซึ่งมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก ทำให้ระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มเป็นแห่ง ๆ และเคลื่อนตัวไปท่วมพื้นที่อื่นต่อไป

**๒) แก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด** เป็นจังหวัดที่มีความยากจนอยู่ในระดับสูง แต่ความเหลื่อมล้ำลดลง โดยในปี ๒๕๖๔ สัดส่วนประชากรยากจนมากเป็นลำดับที่ ๑๑ ของภาค อันดับที่ ๓๑ ของประเทศ (เส้นความยากจนของจังหวัดเท่ากับ ๒,๖๙๘/คน/เดือน)

**๓) สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เน้นการเป็นจังหวัดที่ใช้พลังงานสะอาด**

จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วจังหวัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดให้เพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ป่าไม้ ๒๑๘,๐๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ ของพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องผลักดันเรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง จากข้อมูลจำนวนขยะที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่กำจัดอย่างถูกต้อง ย้อนหลัง ๑๐ ปี ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนขยะที่เกิดขึ้นสูงสุดถึง ๗๕,๓๗๖ ตันต่อปี และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในปีต่อมา ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีจำนวนขยะที่เกิดขึ้นสูงสุดจำนวน ๔๙,๒๓๕ ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม จังหวัดร้อยเอ็ดจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัดสะอาด

**๔) การแก้ไขปัญหาเสพติด** จังหวัดร้อยเอ็ดจำเป็นต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเพื่อดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดโดยการสร้างมาตรการทางสังคม การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่พร้อมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชนในการแก้ไขปัญหาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ซึ่งหากเยาวชนห่างไกลยาเสพติดแล้วจะช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงตามมาอีกด้วย ข้อมูลจำนวนคดียาเสพติด ๑๐ ปีย้อนหลัง (จำนวนคดีต่อประชากรแสนคน) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปี ๒๕๖๔ มีจำนวนคดียาเสพติดมากถึง ๔๔๑.๑ คดีต่อประชากรแสนคน คิดเป็นลำดับที่ ๑๔ ของภาค

## ๑.๒ สถานการณ์ในมิติต่างๆ

### ๑.๒.๑ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ

เศรษฐกิจในภาพรวมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ ของภาค คงเดิมเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๔ ที่คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ ของภาค มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) อันดับที่ ๓๖ ของประเทศ อันดับที่ ๗ ของภาค ซึ่งเศรษฐกิจภาคบริการมีการเติบโตในอัตราร้อยละ ๑.๒๔ สัดส่วนภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๓ สาขาที่มีสัดส่วนมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ๑. ขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์ ๒. การศึกษา และ ๓. การเงินประกันภัย ในขณะที่ภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง ในด้านอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยสาขาที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ๑. อาหารและเครื่องดื่ม ๒. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ ๓. การผลิต สิ่งทอ ในส่วนรายได้การท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ๑๐ ปี ย้อนหลัง ในห้วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ๑. อาหารและเครื่องดื่ม ๒. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ ๓. การผลิตสิ่งทอ ภาคการเกษตร อัตราการขยายตัว

ของภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๖๓ สินค้าเกษตรที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่ ข้าว โคและกระบือ ยางพารา และอ้อย

### ๑.๒.๒ สถานการณ์ด้านสังคมที่สำคัญ

สถานการณ์ด้านสังคมที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย **๑) โครงสร้างและคุณภาพประชากร**ของจังหวัดร้อยเอ็ด อัตราการเกิดลดลง ผู้สูงอายุมากขึ้น วัยแรงงานลดลง ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Completely Aged Society) มีอัตราการพึ่งพิง ร้อยละ ๔๙ และเพิ่มสูงขึ้นในปี ๒๕๖๔ ถึงร้อยละ ๕๐ กำลังแรงงานร้อยละ ๕๘.๓ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และอยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ ๕๙.๓ และมีผลิตภาพแรงงานต่ำเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๘๑,๔๙๑ บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจาก ๗๖,๔๓๗ บาท/คน/ปี ของปี ๒๕๕๙ ประชากรวัยแรงงานเข้าถึงการศึกษาระดับพื้นฐานมากขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าระดับประเทศปี ๒๕๖๓ มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของแรงงาน อยู่ที่ ๙ .๑๐ ปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (๙.๖๘ ปี) สูงกว่าค่าเฉลี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๙.๐๒ ปี) **๒) ความยากจนและการกระจายรายได้** ความยากจนอยู่ในระดับสูง แต่ความเหลื่อมล้ำลดลง ปี ๒๕๖๔ สัดส่วนประชากรยากจนมากเป็นอันดับที่ ๑๑ ของภาค อันดับที่ ๓๑ ของประเทศ (เส้นความยากจนของจังหวัด เท่ากับ ๒,๖๙๘ บาท/คน/เดือน) **๓) รายได้และหนี้สินต่อครัวเรือน** หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๕๘ ของประเทศ อันดับที่ ๑๗ ของภาค โดยมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๕๕,๗๒๖ บาท ต่อครัวเรือน สาเหตุหลักการมีหนี้สิน ๓ อันดับแรก ได้แก่ ๑. ใช้จ่ายในครัวเรือน ๒. ใช้ทำธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร และ ๓. ใช้ทำการเกษตร **๔) ปัญหาเสพติดและการก่ออาชญากรรมที่รุนแรง** จำนวนคดียาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี ๒๕๖๔ มีจำนวนคดียาเสพติดสูงถึง ๔๔๑.๑ คดีต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที่ ๑๔ ของภาค นำไปสู่การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย **๕) โรคเฉพาะถิ่น - พยาธิใบไม้ตับ** จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคนี้เองร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๔ สัดส่วนต่อผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๔ มีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง ๒๒๙.๓๗ ต่อประชากรแสนคน

### ๑.๒.๓ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

**๑) สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทำการเกษตร** ในปี ๒๕๕๙ ถึง ปี ๒๕๖๒ สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทำการเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๓ กลับมีสัดส่วนพื้นที่ลดลง จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๓,๗๐๒,๓๕๔ ไร่ มีพื้นที่ชลประทาน ร้อยละ ๑๗.๑๒ ของพื้นที่ทำการเกษตร **๒) พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ด** มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๒๑๘,๐๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ ของพื้นที่จังหวัด และ **๓) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่กำจัดอย่างถูกต้อง** ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากถึงเกือบห้าแสนตันต่อปี และลดลงเรื่อย ๆ ในปีต่อมา ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อปี จำนวน ๓๔๒,๓๗๐ ตัน มีปริมาณขยะที่กำจัดอย่างถูกต้อง จำนวน ๔๙,๒๗๕ ตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๙ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น



## ๒. ปัจจัย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา

การพัฒนาเศรษฐกิจมีทิศทางมุ่งไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานคุณค่า โดยอาศัยภูมิปัญญามาเสริมสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจภาคบริการของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีศักยภาพสูงด้านการบริการ จึงต้องพิจารณาถึงการผลักดันการเป็นศูนย์กลางบริการอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพิจารณาถึงการแข่งขันระหว่างพื้นที่ด้วย”

### แบ่งตามมิติ PESTEL ANALYSIS

สัญญาณ	แนวโน้ม รูปแบบ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง	ส่งผลต่อการพัฒนา
๑. การเมือง (Politics)	ความตื่นตัวทางการเมือง ประชาชนมีความเสมอภาค มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น	ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบมากขึ้น ประชาชนเกิดความพอใจ
๒. เศรษฐกิจ (Economy)	๑. เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ๒. กฎ กติกา ด้านการค้าและการลงทุนโลกเปลี่ยนแปลงไป ๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร ๔. แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้น ๕. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ๖. แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่เปลี่ยนไปหลังจบทวีฤกษ์โควิด	๑. ทำน้อยได้มาก ๒. นำนวัตกรรมมาใช้ในด้านการเกษตร ๓. ท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น ไม่เน้นการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค
๓. สังคม (Society)	๑. สังคมผู้สูงอายุ ๒. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร ๓. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมทางสังคม ๔. การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล ๕. โรคอุบัติใหม่	๑. ขาดแคลนแรงงาน ๒. การเป็นเมืองสุขภาพ
๔. เทคโนโลยี (Technology)	เศรษฐกิจดิจิทัล	การจ้างแรงงานคนลดลง แล้วหันมาใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น

สัญญาณ	แนวโน้ม รูปแบบ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง	ส่งผลกระทบต่อพัฒนา
๕. สิ่งแวดล้อม (Environment)	๑. ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ทำให้โลกร้อนขึ้น	๑. พลังงานสะอาด และประหยัด ๒. การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ๓. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๖. กฎหมาย (Laws)	ใช้กฎหมายหาประโยชน์และก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง หาประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย	เกิดกฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws) กระบวนการการขับเคลื่อนงานภาครัฐจึงเกิดความล่าช้า ไม่บรรลุเป้าหมายและผลผลิต

### ๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>S๑ : ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี</p> <p>S๒ : มีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>S๓ : มีแหล่งน้ำต้นทุน ๕ สาย และมีปริมาณน้ำท่า และน้ำใต้ดินจำนวนมาก</p> <p>S๔ : มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับคนในพื้นที่</p> <p>S๕ : มีสนามบินที่ได้มาตรฐานการบินพาณิชย์ ภายในประเทศบินให้บริการ และมีโอกาสขยายสายการบินในโอกาสต่อไป</p> <p>S๖ : มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น (หอชมเมืองรูปทรงโหวด) ทั้งทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ การศึกษา เรียนรู้ การเกษตร และงานประเพณี/วัฒนธรรมที่ดีงาม</p> <p>S๗ : มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค</p> <p>S๘ : มีสถานพยาบาลครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ (มะเร็ง)</p>	<p>W๑ : ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร</p> <p>W๒ : ผลผลิตทางการเกษตรต่ำเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง</p> <p>W๓ : เครื่องมือทางการเกษตรที่ทันสมัย</p> <p>W๔ : แรงงานด้านการเกษตร</p> <p>W๕ : พลังงานทางเลือกทางการเกษตร</p> <p>W๖ : เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน</p> <p>W๗ : ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและการตลาด เกษตรกรขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด</p> <p>W๘ : สังคมมีความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรมทางรายได้ ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่ำ และมีหนี้สินครัวเรือนสูง</p> <p>W๙ : พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีน้อยส่งผลกระทบต่อความสมดุล</p> <p>W๑๐ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการประชาชน และสนับสนุนการค้า การลงทุนของจังหวัดยังไม่มีมาตรฐาน และไม่เพียงพอ</p> <p>W๑๑ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มีมาตรฐาน ยังขาดการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเด่นเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด</p> <p>W๑๒ : ผลการเรียนของนักเรียนค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>W๑๓ : ผลผลิตภาพแรงงานต่ำ แรงงานขาดทักษะด้านอาชีพ แรงงานอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว</p>

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
	W๑๔ : พื้นที่เสี่ยงและเกิดภัยแล้งซ้ำซาก W๑๕ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม W๑๖ : ปัญหายาเสพติด
โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
O๑ : จังหวัดร้อยเอ็ดมีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมต่อการพัฒนาความเจริญเติบโตในทุกด้าน O๒ : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ทำให้ไปสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ O๓ : นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) O๔ : การก่อสร้างรถไฟรางคู่ของรัฐบาลเส้นทางบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม O๕ : แนวโน้มการบริโภคและตลาดให้ความสำคัญกับการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมากขึ้น O๖ : กระแสความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาและการท่องเที่ยวมีมากขึ้น O๗ : นโยบายรัฐบาลด้านที่เชื่อมต่อการพัฒนา ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเกษตร พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	T๑ : โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ T๒ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน กระทบต่อกระบวนการผลิตและการดำเนินชีวิตของประชาชน T๓ : ต้นทุนในการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า แร่งงาน T๔ : ขาดการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม T๕ : สื่อโซเชียลที่ไม่พึงประสงค์และสามารถเข้าถึงง่าย (Fake News) T๖ : สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น T๗ : ประชาชนเข้าถึงไม่ถึงการบริการของรัฐ T๘ : สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ T๙ : สภาวะการณ์ของเศรษฐกิจของโลกผันผวนอยู่เสมอ



๔. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๕)

**“ร้อยเอ็ดเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง ท่องเที่ยวสร้างสรรค์**

**สังคมมีสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน”**

๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ ๒๐ ปี และถ่ายถอดในแต่ละช่วง ๕ ปี

การถ่ายถอดเป้าหมาย ในแต่ละช่วงระยะเวลา ๕ ปี		ค่าเป้าหมาย			
		๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	๒๕๗๖ - ๒๕๘๐	๒๕๘๑ - ๒๕๘๕
เป้าหมายย่อยการพัฒนา		เสริมสร้าง ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในทุกมิติ เพื่อ รองรับการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มูลค่าสูง	ยกระดับ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันใน ทุกมิติ เพื่อรองรับ การขับเคลื่อน เศรษฐกิจ มูลค่าสูง	เป็นศูนย์กลาง ความสามารถ ในการแข่งขัน ในทุกมิติ เพื่อรองรับการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มูลค่าสูง	จังหวัดร้อยเอ็ด มีเศรษฐกิจ มูลค่าสูง ทุกมิติ
ตัวชี้วัด/ ค่า เป้าหมาย	ตชว. ๑ ผลิตภัณฑ์มวล รวมของ จังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕
	ตชว. ๒ คนร้อยเอ็ดมี คุณภาพชีวิต ที่ดี สังคมมีสุข ผ่านความ จำเป็นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๘๕	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ (๙๑.๓๕)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ (๙๒.๗๐)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ (๙๔.๐๕)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ (๙๕.๔๐)

๗. แผนการดำเนินงานที่สำคัญ/แผนที่นำทาง (Roadmap)  
ตารางแผนการดำเนินงานที่สำคัญ และโครงการที่จำเป็นต่อผลกักตัน

แผนการดำเนินงานที่สำคัญ	๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	๒๕๗๖ - ๒๕๘๐	๒๕๘๑ - ๒๕๘๕
แผนงานที่ ๑ : พัฒนาและส่งเสริม การเกษตรในพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สู่การสร้างผลผลิตมูลค่าสูง	๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ มุ่งสู่มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และ GI ให้ครอบคลุม โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ ๒) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่ เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน หรือ สินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ ๓) โครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ เกี่ยวเนื่องเพื่อยกระดับการทำเกษตร สมัยใหม่ (Smart Farm) เพื่อต่อยอดสู่ เกษตรชีวภาพ ๔. โครงการผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำ ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด	๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ มุ่งสู่มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และ GI ให้ ครอบคลุม โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ ๒) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน หรือสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ ๓) โครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ เกี่ยวเนื่องเพื่อยกระดับการทำ เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) เพื่อต่อยอดสู่เกษตรชีวภาพ ๔) โครงการผลิตพืช ปศุสัตว์ และ การทำประมงให้สอดคล้องกับ ศักยภาพพื้นที่และความต้องการ ของตลาด	๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ มุ่งสู่มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และ GI ให้ครอบคลุม โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ ๒) โครงการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ เกี่ยวเนื่องเพื่อยกระดับสู่การทำ เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) เพื่อต่อยอดสู่เกษตรชีวภาพ ๓) โครงการผลิตพืช ปศุสัตว์ และการ ทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาด	๑) โครงการเกษตรเศรษฐกิจมูลค่า สูง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ นวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต ๒) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง ๓) โครงการเกษตรยุคใหม่ ที่มี คุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน
แผนงานที่ ๒ : พัฒนาและส่งเสริม การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง	โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงปรับสู่สินค้าชนิด ใหม่ที่มีมูลค่าสูงเหมาะสมกับพื้นที่และ ทิศทางของตลาด ๑. โครงการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ๒. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น	โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงปรับสู่สินค้า ชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูงเหมาะสมกับ พื้นที่และทิศทางของตลาด ๑. โครงการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ๒. โครงการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยง	โครงการเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่ม มูลค่าสินค้า ๑. โครงการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ๒. โครงการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกัน	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร ๑. โครงการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ๒. โครงการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยง
แผนงานที่ ๓ : สร้างความสามารถในการแข่งขัน				

แผนการดำเนินงานที่สำคัญ	๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	๒๕๗๖ - ๒๕๘๐	๒๕๘๑ - ๒๕๘๕
	<p>โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการตลาดแบบครบวงจร</p>	<p>กันเป็นโครงการ</p> <p>๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการตลาดแบบครบวงจร</p>	<p>กันเป็นโครงการ</p> <p>๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการตลาดแบบครบวงจร</p>	<p>กันเป็นโครงการ</p> <p>๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการตลาดแบบครบวงจร</p> <p>การตลาดแบบครบวงจรสู่ตลาดโลก</p> <p>ยุคใหม่ไร้พรมแดน (Global Marketing)</p>
<p><b>แผนงานที่ ๔ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b></p>	<p>โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม</p> <p>๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมแรงงานใหม่ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน</p> <p>๔. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๕. โครงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีและสร้างเมืองสุขภาวะตามหลักร้อยเอ็ดเมืองคนดี</p>	<p>โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม</p> <p>๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมแรงงานใหม่ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน</p> <p>๔. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๕. โครงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีและสร้างเมืองสุขภาวะตามหลักร้อยเอ็ดเมืองคนดี</p>	<p>โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม</p> <p>๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมแรงงานใหม่ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน</p> <p>๔. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๕. โครงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีและสร้างเมืองสุขภาวะตามหลักร้อยเอ็ดเมืองคนดี</p>	<p>โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม</p> <p>๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมแรงงานใหม่ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน</p> <p>๔. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๕. โครงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีและสร้างเมืองสุขภาวะตามหลักร้อยเอ็ดเมืองคนดี</p>
<p><b>แผนงานที่ ๕ : พัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</b></p>	<p>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มุ่งเน้นและนำที่ดินใหม่</p> <p>ประสิทธิภาพ</p>	<p>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มุ่งเน้นและนำที่ดินใหม่</p> <p>ประสิทธิภาพ</p>	<p>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มุ่งเน้นและนำที่ดินใหม่</p> <p>ประสิทธิภาพ</p>	<p>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มุ่งเน้นและนำที่ดินใหม่</p> <p>ประสิทธิภาพ</p>

แผนการดำเนินงานที่สำคัญ	๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	๒๕๗๖ - ๒๕๘๐	๒๕๘๑ - ๒๕๘๕
	๒. โครงการปรับปรุงทางน้ำ ทางต้นน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ไข ปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย	๒. โครงการปรับปรุงทางน้ำทางต้นน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่แก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย	๒. โครงการปรับปรุงทางน้ำ ทางต้นน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ไข ปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย	๒. โครงการปรับปรุงทางน้ำ ทางต้นน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่แก้มลิงเพื่อ แก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย
แผนงานที่ ๖ พื้นฟูป่าไม้ให้อุดม สมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำและป่า ชุมชน	โครงการรักษาพื้นที่นุทวีปการธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน	โครงการรักษาพื้นที่นุทวีป การอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างสมดุลของ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน	โครงการรักษาพื้นที่นุทวีป การอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างสมดุลของ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน	โครงการรักษาพื้นที่นุทวีป การอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างสมดุลของ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน
แผนงานที่ ๗ บริหารจัดการแก้ไข ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ	โครงการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดี ลดมลพิษ	โครงการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดี ลดมลพิษ	โครงการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดี ลดมลพิษ	โครงการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดี ลดมลพิษ
แผนงานที่ ๘ ความมั่นคงและการ บริหารจัดการภาครัฐ	๑. โครงการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความหวงแหน และธำรงรักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. โครงการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคม ๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔. โครงการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุง ระบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ ๕. โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รักษาความมั่นคงและบริหารจัดการ ความมั่นคงแบบองค์รวม	รักษาความมั่นคงและบริหารจัดการ ความมั่นคงแบบองค์รวม	รักษาความมั่นคงและบริหารจัดการ ความมั่นคงแบบองค์รวม

### โครงการที่จำเป็นต่อผลิตภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานสำคัญ

๑. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มุ่งสู่มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และ GI ให้ครอบคลุมโดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้
๒. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน หรือสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่
๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) เพื่อต่อยอดสู่เกษตรชีวภาพ
๔. โครงการผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
๕. โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงปรับสู่สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูงเหมาะสมกับพื้นที่และทิศทางของตลาด
๖. โครงการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
๗. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย
๘. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดแบบครบวงจร
๑๐. โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
๑๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๒. โครงการส่งเสริมแรงงานใหม่ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน
๑๓. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔. โครงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ
๑๕. โครงการ สร้างสังคมคุณธรรมตามหลักร้อยเอ็ดเมื่อคนดีวิถีวัฒนธรรม
๑๖. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่นำฝูวิดินและน้ำใต้ดินใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
๑๗. โครงการปรับปรุงทางน้ำ ทางฝั่งน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย
๑๘. โครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๙. โครงการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย
๒๐. โครงการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒๑. โครงการรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคม
๒๒. โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ
๒๓. โครงการพัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

รายการตรวจสอบการดำเนินการตาม  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดร้อยเอ็ด



การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ
<p>๑) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใด ทำการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด</p> <p><input type="checkbox"/> มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นทำการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด</p> <p><input type="checkbox"/> มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด โดยการสำรวจผ่านระบบออนไลน์</p> <p><input type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดำเนินการ.....</p>	✓	
<p>๒) จัดประชุมหรือร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอำนาจหน้าที่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอำนาจหน้าที่ในจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี</p>	✓	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ ..... (นาย) .....

(นายทรงพล ใจกริ่ม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด





# จังหวัด ๘ ร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณ

จัดทำโดย  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด